



กค. กค.กค.พช ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๑๑๗  
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สีหกรวณพงศ์ อบค.  
วิมลพร ๑๔  
มีชัย  
(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้แจ้งสรุปการประชุมหารือ เรื่อง การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี ๓ ประเด็นคือ ประเด็นที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะเกิดสาธารณภัย ประเด็นที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย และประเด็นที่ ๓ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัยสิทธิ์) ชัยสัมพันธ์ชัยยศ

นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗/๑-๒๘๔๔

# ด่วนที่สุด

ที่ พท.๐๔๒๐๓.๒๖/๑๖/๑๙



พิจารณาอนุมัติเรื่อง
ครั้งที่
ปี พ.ศ. ๖๕

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสวรรค์-พหลโยธิน พท. ๒๖๑๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พท.๐๔๒๐๓.๔/๑ ๓๓๓๒

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า  
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้แจ้งสรุปการประชุมหารือ เรื่องการใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี ๓ ประเด็นคือ ประเด็นที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะเกิดสาธารณภัย ประเด็นที่ ๒  
การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย และประเด็นที่ ๓ การซ่อมแซม  
สิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแล้วเป็นการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ดิฉัน

(นายณรงค์ศักดิ์ หนานาศัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

-ทราบ/ลงนามแล้ว

PK

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

๐๗ ก.ค. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

- เป็นแผนจัดรถที่ว่างพร้อมส่งผู้ประสบภัยไปทุกพื้นที่ตามอำเภอ
- เก็บรวบรวมเงิน
- จัดไปแจกจ่าย

ดำเนินการ

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล  
ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๖๓๒-๙๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

๒๓๖

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๓๐.๙/๑๕๖๕๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่: ๑๖๕๐๐
วันที่: ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๑๐๐

๓๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่: ๕๔๙
วันที่: ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง:

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ถึงที่ส่งมาด้วย สืบเนหาหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๓๐.๙๖๕๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า ผลิตภัณฑ์รถรวมภาคไทยได้แจ้งขอไม่ให้แจ้งสรุปการประชุมหารือ เรื่องการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี ๓ ประเด็นคือ ประเด็นที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขนของภัยสาธารณภัย ประเด็นที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเมื่อช่วยเหลือพื้นที่ หลังเกิดสธารณภัย และประเด็นที่ ๓ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงสิ้นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานท้องถิ่น  
 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 โทร. ๐-๒๒๕๒๑-๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๕๒๑-๕๐๐๕



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ของส่วนท้องถิ่น

ที่ มท ๐๖๐๘/๒๖๔๗ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประชุม เรื่องการใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในกรณี ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้แจ้งสรุปการประชุมหารือ เรื่องการใช้เงินของราชการฯ ดังกล่าว เพื่อยืนยันให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

*(ลายเซ็น)*  
 (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) เลขา  
 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น  
 เลขที่ ๓๐๔๓  
 วันที่ 24 มิ.ย. 2564  
 เวลา 13.17 น.



สรุปการประชุมสภาวโสภา

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น  
 เลขที่ ๓๐๔๓  
 วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔  
 เวลา 16.๒๖

**สรุปการประชุมหารือ**  
**เรื่องการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ**  
**ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย**  
**เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔**  
**ณ กรุงเทพมหานครและบนแพลตฟอร์มออนไลน์**

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานประสานเรื่องการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติฉุกเฉินภายใต้คณะกรรมการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ๑. นายบุญธรรม เกียรติกรมโยธาธิการและบรรเทาสาธารณภัย ๒. นายสันติธร วัฒนชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓. นายเอียงชัย ชูเกียรติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. นายวิภา กุศลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ๕. นางศิริมาศ วาระเมศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ๖. ผู้อำนวยการกองแผนงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นหารือ	แนวทางการปฏิบัติ
ประเด็นที่ ๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนเกิดสาธารณภัย	
๑.๑ กรณีไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางฉุกเฉิน	กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางฉุกเฉิน หรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นได้ทันที ในด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ การเก็บขยะมูลฝอยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือบิฮักกันภัยอันตรายที่จะเกิดกับประชาชน ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยไม่จำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฝ่ายอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ ๒ วรรคหนึ่ง
๑.๒ กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางฉุกเฉิน การขอรับแผนกักกันเชื้อโรคประชาชนที่ได้รับความเสียหาย	กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของอำเภอในอำนาจของเจ้าพนักงานจังหวัดไปพิกัดก่อน และมีพิธีการประสานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ข.ภ.จ.) ครึ่งต่อไป ให้รายงานให้ที่ประชุมทราบ กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของ อปท. และมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันที เนื่องจาก

	<p>เป็นการช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพ การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า การเข้ารับราชการหรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ครบถ้วนจำเป็น โดยไม่จำเป็นต้องเสนอแผนการหรือการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ซึ่งเป็นไปคนละระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ และจรรยาบรรณที่ ๖ วรรคหนึ่ง ทก.อปท. ไม่มีงบประมาณให้ อปท. สำรวจความเสียหาย และรายงานอำนาจเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ส.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ส.ภ.จ.) เพื่อให้เงินอุดหนุนการบรรเทาความระงับผลกระทบการคลังต่อไป ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน</p>
<p>ประเด็นที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อมิยวาทหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย</p>	
<p>๒.๑ กรณีไม่มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p>	<p>ให้ อปท. เสนอแผนการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่อำนวยการกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒)</p>
<p>๒.๒ กรณีมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เสียชีวิต</li> <li>- การซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับ ความเสียหาย</li> <li>- การช่วยเหลือเกษตรกร</li> </ul>	<p>การให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิต การซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับ ความเสียหาย หรือการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็น การเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ให้ อปท. สำรวจความเสียหายก่อนเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ส.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ส.ภ.จ.) พิจารณาใช้เงินอุดหนุนการบรรเทาความระงับผลกระทบการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอำเภอและหรือจังหวัดไม่ต้องส่งเรื่องขึ้น อปท. เว้นแต่มีการปฏิบัติภารกิจกรณีฉุกเฉินแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๓๑</p>
<p>ประเด็นที่ ๓ การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	
<p>๓.๑ กรณีไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p>	<p>การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>
<p>๓.๒ กรณีมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p> <p>(๑) กรณี อปท. มีงบประมาณซ่อมแซม</p>	<p>การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๑) กรณีที่ อปท. มีงบประมาณในการซ่อมแซม อปท. สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ โดยไม่ต้องรายงานอำนาจหรือจังหวัด</p>

<p>(๑) กรณี อปท. ไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น ซึ่งต้องให้ในปีนั้น ได้ใช้จ่ายหมดแล้ว รายงานอำเภอ หรือจังหวัด</p>	<p>(๒) กรณีที่ อปท. ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนจากราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕.๕.๓ ที่กำหนดว่าถึงสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นกรณีที่ยุบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งต้องมีเงินปีนั้น ได้ใช้จ่ายหมดแล้ว และหากไม่ซ่อมแซมจะบังเกิดความเสี่ยงภัย ต่อถึงสาธารณประโยชน์ หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยส่วนรวม ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรีบยื่นขออนุมัติดังกล่าวด้วย จึงให้รายงานอำเภอ หรือจังหวัดเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ</p>
<p>ประเด็นที่ ๓ การที่ อปท. จะออกไปช่วยเหลือสนับสนุน อปท. อื่น ในกรณีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกันพื้นที่เกิดสาธารณภัยที่จะสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้น อปท. ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกันพื้นที่เกิดสาธารณภัยสามารถเข้าช่วยเหลือสนับสนุนได้โดยไม่ต้องขอ</p>